

Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc;

Thực hiện Công văn số 06/LĐLĐ ngày 07/01/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước về một số nhiệm vụ trọng tâm trong Công tác tuyên giáo Công đoàn năm 2020.

Năm 2020 là một năm trọng đại của đất nước diễn ra nhiều sự kiện quan trọng mang ý nghĩa lịch sử của dân tộc Việt Nam nói chung và của giai cấp công nhân, viên chức người lao động huyện Phú Riềng nói riêng. Là một năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); 75 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020); 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020). Năm thứ 2 thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, năm mà đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chọn chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở”.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Phú Riềng định hướng nhiệm vụ trọng tâm về Công tác tuyên giáo năm 2020 như sau:

1. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, nhất là Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị và các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

2. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam gắn liền với các ngày lễ lớn, như: kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2020) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020); 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020); 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2020 bằng các phương thức phù hợp với điều kiện của

từng Cơ quan, đơn vị nhằm tạo ra sức lan tỏa lớn trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động và toàn xã hội.

3. Tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trong đó kịp thời thông tin những vấn đề lý luận và thực tiễn được đề cập trong các văn kiện trình đại hội, trọng tâm vào những quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn. Phát huy vai trò của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng các cấp, văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tăng cường giới thiệu kết nạp Đảng theo quy định của Điều lệ đối với cán bộ Công đoàn xuất sắc, đoàn viên Công đoàn ưu tú; chú trọng phát hiện, giới thiệu cán bộ, đoàn viên có đủ điều kiện tham gia cấp ủy.

4. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn tại đơn vị. Có tiêu chí cụ thể gắn với việc xây dựng người lao động gắn với các cuộc vận động “Trách nhiệm, sáng tạo, tiết kiệm, hợp tác” trong công nhân; “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” trong cán bộ, công chức; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” trong viên chức ngành Giáo dục;... Quán triệt, học tập Chuyên đề năm 2020 “tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Coi trọng việc xây dựng và nhân với điển hình tiên tiến, tổ chức tuyên dương đoàn viên, công nhân viên chức lao động tiêu biểu học tập, làm theo Bác trong dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020).

5. Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2020 gắn với hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc trong công nhân viên chức lao động lần thứ X, động viên cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần năng động, sáng tạo, thi đua lao động giỏi, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh và các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành kế hoạch năm 2020.

6. Tích cực triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Tổ chức khoa học, đồng bộ công tác dư luận xã hội ở các cấp Công đoàn để thường xuyên, kịp thời, chuẩn xác trong nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Phát triển đội ngũ cộng tác viên tại Công đoàn cơ sở. Xây dựng và củng cố đội ngũ cộng tác viên có năng lực tuyên truyền là cán bộ Công đoàn. Chủ động thông tin và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn.

7. Phối hợp với các cơ quan chức năng, người sử dụng lao động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp cho công nhân thích ứng với điều kiện lao động trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thường xuyên quan tâm, đầu tư cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trọng tâm vào những điểm mới trong Bộ luật Lao động sửa đổi.

8. Phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ sở.

9. Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2019-2023. Nâng cao hiệu quả của các Chương trình phối hợp tuyên truyền về phong trào công nhân, hoạt động Công đoàn. Nghiên cứu, triển khai thực hiện Đề án “Công đoàn Việt Nam tuyên truyền, vận động công nhân trên mạng xã hội”, tập trung hướng dẫn các Công đoàn cơ sở lập tài khoản facebook kết nối với trang facebook của Liên đoàn Lao động huyện.

Căn cứ vào các định hướng trên, đề nghị các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện và cụ thể hóa các trương trình, hành động cho phù hợp với cơ quan đơn vị mình, định kỳ báo cáo về Liên đoàn Lao động huyện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BTG LĐLĐ tỉnh; (b/c)
- Lưu VT.

